



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาเบื้องต้น

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม จำนวน ๑ ราย คือ นายพีรพงศ์ จาตุรงค์กุล

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้ดำเนินการตามประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผลปรากฏว่าผู้สมัคร นายพีรพงศ์ จาตุรงค์กุล เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการนำเสนอประวัติ ประสบการณ์ และผลงานการทำงาน พร้อมทั้งแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาสถาบันฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และประชาคม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน ๔๕ นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ ภายในเวลาไม่เกิน ๖๐ นาที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายพยุ่ง ศักดาสาวิตร์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์